
Ed. 218. Tillaga til þingsályktunar
uin rannsókn á kostnaði við að gera reiðvegi m eðfram  hel/lu akbrautum  landsins.

Flin.: Jónas Jónsson.

Efri deild Aljiingis á lv k tar  að skora á r ik isstjórnin a að láta gera rannsókn og 
áætlun um það, hve m ikið m yndi kosta að gera reiðvegi m eðfram  öllum  helztu ak- 
hrautum landsins.

G r e i n a r  g e r ð .

Á siðustu árum  hefur orðið gerhrevting á sam göngum  hér á lundi. í þiisund ár 
hafði hesturinn verið sam göngufæ ri þ jóðarinn ar og um leið tryggð avin ur  og fé.lagi 
hvers íslendings. Nii hefur bifreiðin kom ið í stað hestsins að m jög  m iklu  levti. Þ jóðin  
liefur með m iklum  fórnum  og tilkostnaði hyggt á sköm m um  tirna ótrúlega fu llkom ið 
akvegakerfi  unt landið. En þessir n ý ju  vegir hafa orðið hefn dargjö f  fy r ir  islenzka 
hestinn. Það má kalla  kvalræ ði fv r ir  hestana okkar, ckki sízt rciðhestana, að ganga 
á hinuin grjótbornu vegum. V enjulega gera hörðu vegirnir hestana fótaveika á 
sköinmum tíma. A u k  þess njóta þeir sín aldrei 11111 gang og allt  cðli á steinhörðum 
veguin.

Nú má kalla, að lítt fært sé uiit m örg hin helztu hvggðarlög  hér á landi með hesta 
eftir akveguni. V erð ur  það því til þess, að menn ferðust aðallega á hifreiðunt innan 
sveitar og héraðs. En það þ ýðir  a ftur á móti ekki aðeins m ikil  útgjöld fv r ir  fó lk ið  
í sveitunum, auk þess sem ferðalög í lélegunt bifreiðunt eru jafitóskem m tileg eins 
og hestaferðir  eru heilsusam legar og göfgandi. Ég hygg, að það sé aðeins i einni af 
hinum góðu hestasveitum hér á landi, þar sem sveitafólkið fer enn þá á hestbaki á 
f jö lm en nar innanhéraðssantkom ur. Það er í R angárvallasýs lu . Þ ar  eru hinir víðáttu- 
m iklu  sandar, grundir og g ljár  m eðfram  sjónum, sent fram  að þessu hafa  bjargað 
hinum  göm lu ferðam annasiðum . Þ a r  ntá sjá m örg hundruð m anna k o m a  ríðandi á 
sumarfundi.

H estamannafélagið „ F á k u r “ í R e y k jav ík  hefur gert það sóm astrik  að leggja með 
a llm iklum  tilkostnaði reiðveg m eðfram  akbrautinni austur y f i r  heiði. Það, sem hér 
er farið  fram  á, er að fela  r ik isstjórnin ni að láta ran nsaka  kostnað við reiðvegagerð 
uin helztu byggðir  Iandsins. A  þeirri ran n sókn  verða síðan væ ntanlega b ygg ðar  fram- 
kvæ m dir, og fu llkom ið reiðstígakerfi  gert m eðfram  öllurn helztu akbrau tum  landsins.


